



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  
เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

\*\*\*\*\*

เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงให้กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ดังต่อไปนี้

๑. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ สามารถดำเนินการจัดทำแผ่นปลิว แผ่นพับ แผ่นประกาศ สื่อออนไลน์ เพื่อการหาเสียงโดยไม่พาดพิงบุคคลอื่นและไม่มีภาพหรือภาพเชิงสัญลักษณ์ของบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในเอกสาร โดยรูปภาพในการหาเสียงต้องเป็นภาพของตนเองเท่านั้น การติดประกาศใบแนะนำตัวของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้ติดประกาศบนบอร์ดหรือบริเวณที่หน่วยงานนั้น ๆ อนุญาตให้ติดได้

๒. ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จนถึงวันที่มีการประกาศรับรองผลการลงคะแนนอย่างเป็นทางการ ห้ามมิให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อจะจูงใจให้มีการลงคะแนนเลือกหรืองดเว้นการลงคะแนนเลือกให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ อื่น

๓. ห้ามบุคคลหนึ่งบุคคลใดกระทำการหาเสียงหรือกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด อันเป็นคุณหรือโทษต่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ คนใดคนหนึ่งภายในบริเวณเขตลงคะแนน (วันจันทร์ที่ ๑๐ - วันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริต ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ หรือมีเหตุอื่นใด ให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดโดยตัดผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ที่ได้รับคะแนนสูงแต่ไม่สุจริตหรือไม่ถูกต้องตามข้อบังคับหรือประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ นั้นออก และให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ที่ได้คะแนนในลำดับสูงถัดไป และโดยสุจริตตามข้อบังคับและประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจนครบจำนวนที่ต้องการ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ รับรองรายชื่อต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ)

ประธานสภาพนักงาน

ประธานกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน